

คำสั่ง

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพร

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด**

ที่ ขพ ๐๐๒๑/ว ๐๘๖๐

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

บันทึกข้อความ  
เลขที่รับ 1927  
วันที่ 20 ก.ย. 60  
เวลา 12.25 น.

ถึง หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ตำรวจน้ำชุมพร ศูนย์ PIPO จังหวัดชุมพร หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนบนชุมพร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวน องค์การภาคเอกชน และองค์กรอิสระ

**ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ ๓๗/๒๕๖๐**

ในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร

**สำหรับจังหวัดชุมพร มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๗๐ - ๘๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐**

ฉะนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ ๗๐ - ๘๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และอันตรายจากลมกระโชกแรง ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด


๒. ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ตำรวจน้ำชุมพร ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ และศูนย์ PIPO จังหวัดชุมพร ประกาศเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและเรือเล็กควรออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

๓. ให้แขวงทางหลวงชุมพร และแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร สำรวจต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เส้นทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอด สะพาน คอสะพาน สิ่งกีดขวางทางน้ำสิ่งปฏิกูล ในเขตทางรับผิดชอบให้สามารถระบายน้ำได้ดีไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการสัญจร ไป - มา ของประชาชน

๔. ให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดภัย และแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีสเตอร์เตือนภัย และอาสาสมัคร ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งสามารถติดตามสภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ([www.tmd.go.th](http://www.tmd.go.th)) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการสำรวจต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และดำเนินการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และสำรวจเส้นทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอด คอสะพาน สะพาน สิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น มีเศษสวะ ใบไม้ กอหญ้า ฯลฯ มักกีดขวางทางน้ำส่งผลให้ระบายน้ำไม่ทันเพื่อป้องกันมิให้เกิดน้ำท่วมซ้ำ

๕. ให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยตรวจกำลังพล เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เรือ สิ่งของจำเป็นในการสนับสนุนการดำรงชีพให้ประชาชนเมื่อเกิดภัยให้พร้อมสนับสนุนทันที

๖. หากสถานการณ์มีความรุนแรงให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันที่และรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะยุติ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐ ๗๗๕๐ ๓๒๓๐, ๐ ๗๗๕๐ ๑๒๐๗

  
(นายชัยธวัช พานิชพงศ์)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  
ผู้อำนวยการจังหวัด